



ที่ ๖ /๒๕๖๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา  
หมู่ ๒ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา  
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนาทุกท่าน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา มีความจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณกลุ่มบ้านหนองตาแพง หมู่ ๔ จำนวน ๒ แห่ง และเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ดังมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอเชิญท่านประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชวน รณหงษา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

สำนักงานปลัด อบต.ไร่พัฒนา

โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๐๗๐๓ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๐๗๐๔

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ อาคารประชุม อบต.ไร่พัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เนื่องจากบ่อบาดาลซึ่งใช้ผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านหนองตาแพ่ง หมู่ ๓ เกิดเหตุปริมาณน้ำในบ่อบาดาลลดลงอย่างมากจนไม่สามารถสูบน้ำได้เพียงพอต่อการจัดทำน้ำประปา ทำให้ประชาชนจำนวน ๕๓ ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน จากการประชุมร่วมกับประชาชนในกลุ่มบ้านหนองตากแพ่ง โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ ๔ เข้าร่วมประชุมด้วย กลุ่มประชาชนเรียกร้องให้ อบต.ไร่พัฒนา แก้ไขปัญหาภาวะน้ำประปาไม่พอใช้ ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งปลัด อบต.ไร่พัฒนา ได้ชี้แจง ขอให้ประชาชนผู้มีที่ดินอยู่ในบริเวณกลุ่มบ้านหนองตากแพ่งอุทิศที่ดินให้ อบต.ไร่พัฒนา เพื่อเจาะบ่อบาดาล บัดนี้ มีประชาชนที่ประสงค์อุทิศที่ดินให้ อบต.ไร่พัฒนา เจาะบ่อบาดาลแล้ว จึงเสนอสภา อบต.ไร่พัฒนา พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้ในการเจาะบ่อบาดาลโดยเร็ว ไม่เช่นนั้น ในช่วงฤดูแล้งนี้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาจะเดือดร้อนมาก

ดังนั้น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากขาดแคลนน้ำประปาใช้ในครัวเรือน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้

๑. ค่าเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านหนองตาแพ่ง จำนวน ๑ บ่อ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหนองตาแพ่งซึ่งมีปัญหาหน้าบาดาลสำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลงมาก

๒. ค่าเจาะบ่อบาดาลบริเวณกลุ่มบ้านหนองตาแพ่ง จำนวน ๑ บ่อ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม สำหรับเชื่อมต่อเข้าระบบประปาหนองตาแพ่ง หรือจัดตั้งระบบประปาใหม่ เพื่อแบ่งแยกลดจำนวนของผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหนองตาแพ่งกับระบบประปาแห่งใหม่ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำประปาที่ระบบประปาสามารถผลิตได้

ดังมีรายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (เอกสารแนบท้าย)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายในเดือนมิถุนายน ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเสริมสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้น จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนามีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. โอนเพิ่มรายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงินโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานการดูแล การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้นระบบประปาหมู่บ้านทั้งในส่วนที่ อบต.ไร่พัฒนาเป็นผู้บริหารจัดการเอง และส่งเสริมสนับสนุนระบบประปาที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ อบต.ไร่พัฒนา มีระบบประปาอยู่ทั้งสิ้น จำนวน ๒๖ แห่ง เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้นไฟฟ้าสาธารณะ และช่วยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่ของกองช่าง

๒. โอนเพิ่มรายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาไม่เพียงพอ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบประปาชำรุดหลายแห่ง และจำเป็นต้องจัดให้มีการเป่าบำบัดบาดเพื่อบำรุงรักษาบำบัดบาด

โดยโอนลดจาก โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหัวหว้า – ตอนสำราญ ม.๒ งบประมาณตั้งไว้

๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาจเปลี่ยนโครงการนี้เป็นการ  
วางท่อระบายน้ำลอดถนนแทน ซึ่งจะได้ประสานกับสำนักงานทางหลวงชนบทต่อไป

ดังมีรายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ (เอกสารแนบท้าย )

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

“ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ดังนั้น จากเหตุผลความจำเป็นและระเบียบข้างต้น จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา  
พิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-